



ประกาศโรงพยาบาลกระบี่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ตามประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป คือ ตำแหน่งนักโภชนาการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโรค คอ นาสิก จักษุ) จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม) จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักเวชศาสตร์
การสื่อความหมาย (กลุ่มงานโรค คอ นาสิก) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การเปิดรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จังหวัดกระบี่ จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไปเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา
และสถานที่ในตารางสอบดังนี้

ตำแหน่งนักโภชนาการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์)

วัน เวลา	สมรรถนะ	คะแนน เต็ม	วิธีการ ประเมิน	สถานที่ ในการประเมิน
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ - ความรู้ทั่วไปด้านอาหารและโภชนาการ - ความรู้ด้านโภชนบำบัดและการประเมิน ผู้ป่วย - ความรู้ด้านนโยบายและมาตรฐาน ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ	๑๐๐	สอบ ข้อเขียน (อัตรีย์ ๑๐๐ คะแนน)	ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิพัฒน์ ชั้น ๖ อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ - มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี - มีความรับผิดชอบ - มีความอดทนเสียสละ - มีความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ	๑๐๐	สอบ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	ณ ห้องประชุมวิวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ชั้น ๔ อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ/กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุกรรม)

วัน เวลา	สมรรถนะ	คะแนนเต็ม	วิธีการประเมิน	สถานที่ในการประเมิน
<u>วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖</u> เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	<u>การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑</u> - ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง	๑๐๐	สอบ ข้อเขียน (อัตนัย ๑๐๐ คะแนน)	ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิพัฒน์ชัย ชั้น ๖ อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่
<u>วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖</u> เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	<u>การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒</u> - มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี - มีความรับผิดชอบ - มีความอดทนเสียสละ - มีความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ	๑๐๐	สอบ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	ณ ห้องประชุม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก)

วัน เวลา	สมรรถนะ	คะแนนเต็ม	วิธีการประเมิน	สถานที่ในการประเมิน
<u>วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖</u> เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	<u>การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑</u> - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง	๑๐๐	สอบ ข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)	ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิพัฒน์ชัย ชั้น ๖ อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่
<u>วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖</u> เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	<u>การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒</u> - มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี - มีความรับผิดชอบ - มีความอดทนเสียสละ - มีความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ	๑๐๐	สอบ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	ณ ห้องประชุมวีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ชั้น ๔ อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่

ค. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินฯ ในแต่ละภาคความรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ง. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ข้อปฏิบัติในการประเมินโดยวิธีการสอบ ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด เสื้อแขนกุด รองเท้าแตะ)

๒. ข้อปฏิบัติ

๒.๑ ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบว่า สถานที่ในการประเมินสมรรถนะอยู่ ณ ที่ใด ห้องใด

๒.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๒.๓ ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่สำหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจำเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานดำเนินการสอบพิจารณาอนุญาต

๒.๔ ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต

๒.๕ ไม่นำเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ

๒.๖ นั่งตามที่กำหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้

๒.๗ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและคำสั่งของผู้กำกับการสอบ โดยไม่ทุจริตในการสอบ

๒.๘ มิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นคัดลอกคำตอบของตน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีเหตุความจำเป็นให้แจ้งต่อผู้กำกับการสอบ ในการทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกคำตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นได้สมคบกันกระทำการทุจริต

๒.๙ ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบ และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๒๐ นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้

๒.๑๐ ไม่นำแบบทดสอบ และกระดาษสำหรับเขียนคำตอบที่ผู้กำกับการสอบแจกให้ออกจากห้องสอบ

๒.๑๑ เมื่อหมดเวลา และคณะกรรมการหรือผู้กำกับการสอบให้หยุดทำคำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือผู้กำกับการสอบอนุญาตเท่านั้น

๒.๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งตักเตือนให้คะแนนก็ได้

๒.๑๓ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

๒.๑๔ ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอดำชนิด ๒B ยางลบ

๒.๑๕ ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่
ในสถานที่สอบ

๒.๑๖ ผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่เดินทางมาจากนอกเขตจังหวัดกระบี่ หรือมีถิ่นที่อยู่
ตามที่ได้กรอกข้อมูลไว้ในใบสมัครนอกเขตจังหวัดกระบี่ ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดกระบี่ ฉบับที่มีการบังคับใช้อยู่ ณ วันที่มีการสอบ ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่

จ. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

จังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารประสิทธิ์พัฒนา (ชั้น ๔)
โรงพยาบาลกระบี่ และทางเว็บไซต์ <http://www.krabihospital.go.th/>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุรัตน์ ตันติทวีรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะใน
ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ตามประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(แนบท้ายประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ)

ตำแหน่งนักโภชนาการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา และสถานที่ และการประกาศผลการสอบในการประเมินฯ
๐๑	นางสาวสิริยาพร รอดเดช	วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โภธิพัฒน์ชัย ชั้น ๖ อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่ ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
๐๒	นางภัชศิรีย์ ขวัญนิมิตร	
๐๓	นางสาวกฤษณา ปั่นสวัสดิ์	
๐๔	นางสาวภัทรพร กำลั้งเกื้อ	
๐๕	นางสาวปิยธิดา รัตนภรณ์	
๐๖	นางสาวศศิวิมล ขนานชี	
๐๗	นางสาวจุฑามาศ สุกดำ	
๐๘	นางสาวศิวิกา คงเรือง	
๐๙	นายชาญณรงค์ ผลเงาะ	
๑๐	นางสาวธมลวรรณ เชื้อช่วยชู	
๑๑	นางสาวจิราวรรณ สุกุลหรั่ง	
๑๒	นางสาวพัชราภรณ์ คงภักดี	
๑๓	นางสาวภักจจิรา โฉมทอง	
๑๔	นางสาวฟาติมะฮ์ จำปากลาย	
๑๕	นางสาวนาถญา คำแฝง	
๑๖	นางสาวฟาริต้า อืดสัน	

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต คอ นาลิก จักขุ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา และสถานที่ และการประกาศผลการสอบในการประเมินฯ
๐๑	นางสาวจันทรา พยายาม	วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โภธิพัฒน์ชัย ชั้น ๖ อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่ ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
๐๒	นางสาวขวัญใจ อินพรหม	
๐๓	นางสาวจิราวรรณ ไพพะนา	
๐๔	นางสาวเฉลิมขวัญ ทองพูล	

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา และสถานที่ และการประกาศผลการสอบในการประเมินฯ
๐๑ ๐๒	นางสาวชนิษฐา สิริทิวีกุล นางสาวพัตรลดา สาระวารี	วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โทธิพัฒน์ชัย ชั้น ๖ อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่ <u>ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖</u>

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย (กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา และสถานที่ และการประกาศผลการสอบในการประเมินฯ
๐๑	นางสาวพนิกัสส์ วิทยา	วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โทธิพัฒน์ชัย ชั้น ๖ อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่ <u>ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖</u>